

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 54.18 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 36-50 ปี จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 43.52 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร และด้านแหล่งน้ำ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ เทศบาลขยายถนนเพื่อการเกษตรตามความต้องการ เทศบาลวางท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสม เทศบาลปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เทศบาลซ่อมแซมถนนคอนกรีตทุกสาย และเทศบาลขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะทุกชุมชน ตามลำดับ

2.2 ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ เทศบาลส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่ราษฎร เทศบาลสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล เทศบาลส่งเสริมสินค้า OTOP เทศบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น และเทศบาลส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามลำดับ

2.3 ด้านแหล่งน้ำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เทศบาลสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลสร้างภาชนะกักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ เทศบาลขุดลอกแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค และเทศบาลสร้างและขยายเขตประปาครบทุกชุมชน ตามลำดับ

2.4 ด้านสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เทศบาลอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน เทศบาลร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลมีการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ และเทศบาลมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามลำดับ

2.5 ด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เทศบาลมีการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน เทศบาลสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้พิการอย่างต่อเนื่อง เทศบาลมีการส่งเสริมสวัสดิการและการนันทนาการ และเทศบาลมีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามลำดับ

2.6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เทศบาลส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เทศบาลส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา เทศบาลเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน เทศบาลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเทศบาลสนับสนุนทุนการศึกษาตามลำดับ

2.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เทศบาลปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เทศบาลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าชุมชน เทศบาลอบรมประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

2.8 ด้านการเมืองการปกครองและด้านการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เทศบาลส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เทศบาลมีการรณรงค์การเลือกตั้ง และเทศบาลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามลำดับ

3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล หินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า

จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ จำแนกตามอายุ โดยรวมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ทางเทศบาลควรจัดให้มีหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทุกหมู่บ้าน ควรจัดกิจกรรมด้านศาสนาอย่างต่อเนื่องเพื่อกล่อมเกลาคิดใจประชาชน ควรก่อสร้างถนนในการเดินทางไปประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างสะดวกและทั่วถึง ควรจัดให้มีกิจกรรมด้านคนพิการและส่งเสริมคนพิการด้านอาชีพ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการบริหารงาน และควรจัดให้มีเทศบาลสรจรพบปะประชาชน อย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล

ผลจากการวิจัย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน สามารถนำมาอภิปรายผล ได้ ดังนี้

สมมุติฐานที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลได้ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้พิการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทศบาลยังได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับ Remmer (1989 : 6-7) ที่กล่าวว่า ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Content) การมี

ความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดี ชอบ ขอมรับ เห็นด้วย ความเข้าใจในทางที่ไม่ดี ได้แก่ ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2550 : 79) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนรวมเห็นว่า มีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สมมาศ โศภชัยวัฒนากร (2552 : 82) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ เขาวภา ถิ่นชัยภูมิ (2552 : 70) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับ วิสูตร จงชวนิชย์ (2551 : 75) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : 72) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 90) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ พรรณิภา สมศรีดา (2550 : 73) ได้ศึกษา ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ยสวดี จันทรเรืองฤทธิ์ (2553 : 76) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ นิตีศักดิ์ ปักษา (2554 : 71) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองของเทศบาลตำบลหินกอง โดยรวมและรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยห่างกันไม่มาก เช่น โดยรวมของเพศชาย ($\bar{x} = 3.60$) และเพศหญิง ($\bar{x} = 3.65$) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยห่างกันเพียง .05 (ตารางที่ 12) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองของเทศบาลตำบลหินกองไม่ต่างกัน หรือหากพิจารณาค่า S.D. จะพบว่า มีค่า S.D. ที่อยู่ในระดับต่ำ คือไม่เกิน 0.39 (ตารางที่ 12) จึงพอสรุปได้ว่า เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองของเทศบาลตำบลหินกอง เพราะทั้งเพศชายและหญิงได้มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองของเทศบาลตำบล หินกอง ไม่แตกต่างกัน ดังคำกล่าวของ กิตติ สุทธิสัมพันธ์ (2552 : 12-13) ที่ว่า ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไป คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : 87) พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : 79) พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เคนดวง สุนทรดี (2550 : 72) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ประมวล

เกตรา (2550 : 90) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน ต่างให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง เพราะประชาชนทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลหินกอง ก็อยากเห็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกองเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังที่ จำเรียง ภาวจิตร (2540 : 248-249) ได้สรุปปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคิดเห็นว่า กลุ่มคนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น ความคิดเห็นระหว่างผู้เยาว์กับผู้สูงอายุ

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 90) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่างให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง ทุกคนต่างก็อยากเห็นเทศบาลตำบลหินกอง ดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : 87) พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : 79) พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เด่นดวง สุบุตรดี (2550 : 72) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแคว อำเภอแคว จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 90) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน

4. ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหินกอง ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่ได้ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยรวม เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนในกรณีเร่งด่วน อาทิ ประสบอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เทศบาลตำบลหินกองจะเป็นหน่วยงานแรกที่ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทันที การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง มีคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการพัฒนา มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน มีหน้าที่ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการมาจากตัวแทนทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ ตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น ตัดสินใจ กำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบล รวมถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง มีคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีในการติดตาม ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและประกาศผลการดำเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างทั่วถึงทุกปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ขสวดี จันทร์เรืองฤทธิ์ (2553 : 76) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ นิตสิศักดิ์ ปักษา (2554 : 71) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ผลจากการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน พบประเด็นที่ควรนำมาพัฒนา ดังนี้

1.1.1 เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรสร้างและขยายเขตประปาครบทุกชุมชน

1.1.2 เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อให้คงพื้นที่ป่าชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

1.1.3 เทศบาลควรขุดลอกแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ

1.1.4 เทศบาลควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้กับประชาชนในชุมชนทราบอย่างทั่วถึง

1.1.5 เทศบาลควรมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้กับประชาชนในทุกชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกและรู้เท่าทันกับโทษของยาเสพติด

1.1.6 เทศบาลควรมีการรณรงค์การเลือกตั้ง ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เทศบาลควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกชุมชน

1.2 ผลจากการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบประเด็นที่ควรนำมาพัฒนา คือ เทศบาลตำบลหินกอง ควรมีการจัดสัมมนา อบรมหรือจัดกิจกรรมให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกัน หรือจัดประเด็นให้วิเคราะห์ร่วมกัน โดยการจัดเชื่อมโยงในกลุ่มที่จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างกันหรือเกิดความเหลื่อมล้ำทางความคิด

1.3 ผลจากการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประเด็นที่ควรนำมาพัฒนา ดังนี้

1.3.1 ควรจัดให้มีหลอดไฟฟ้แสงสว่างทุกหมู่บ้าน

1.3.2 ควรจัดกิจกรรมด้านศาสนาอย่างต่อเนื่องเพื่อกล่อมเกลাজิตใจประชาชน

1.3.3 ควรก่อสร้างถนนในการเดินทางไปประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างสะดวก และทั่วถึง

1.3.4 ควรจัดให้มีกิจกรรมด้านคนพิการและส่งเสริมคนพิการด้านอาชีพ

1.3.5 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน

1.3.6 ควรจัดให้มีเทศบาลสรรจรพบปะประชาชน อย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง และด้านการบริหารด้านแหล่งน้ำ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำผล การศึกษาไปปรับปรุงการดำเนินงานในด้านดังกล่าวต่อไป

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการ ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY